

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องมหานก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผู้มาประชุม

๑. รศ.ดร.ดวงพร ภูเภา	อธิการบดี	ประธาน
๒. ผศ.ดร.พิชญ์สินี อริยธนะกตวงศ์	รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย	รองประธาน
๓. อาจารย์ ดร.สมใจ นกดี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. รศ.ดร.ทิวต์ถ์ มณีโชติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. อาจารย์เมธี พรหมศิลา	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๗. ผศ.ครรชิต มาระโกชน์	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๘. ผศ.วัชรกร พาหะนิชัย	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๙. อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๑๐. อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางพรพรรณ ดอนพนัส	หน.สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย	คณบดีคณะครุศาสตร์	ติดภารกิจ
----------------------------	-------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. อาจารย์อรชума หนูน้อย	ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒. นางสาวปณิดา คล้ายนิล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓. นางสาวสายน้ำผึ้ง บุญมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๔. นายสุเทพ เกิดปราง	นักวิชาการศึกษา

เริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

อธิการบดี กล่าวว่า มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๔ เรื่อง ดังนี้ ๑) ขณะนี้มหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบ ควบคุม กำกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้เร่งดำเนินการจัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยก่อนนำเข้า

พิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ๒) การอบรมอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมในมนุษย์ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดว่างานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ใดที่ต้องผ่านการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ มอบบัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการให้ความรู้ กับอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน จะจัดโครงการอบรม Plagiarism และจริยธรรมในมนุษย์ มอบบัณฑิตวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมโครงการ ๓) สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษามีการประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา มอบบัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมข้อมูล จัดทำระบบและการตรวจสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษโดยด่วน ๔) มอบบัณฑิตวิทยาลัยนำรายงานประจำปี เข้ารายงานในคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละรอบว่ามี การดำเนินการอะไรบ้าง

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้

๑) หน้า ๕ บรรทัดที่ ๒๒ ปรับแก้เนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น

๒) หน้า ๗ บรรทัดที่ สมอ.๐๘ มติที่ประชุม เห็นชอบ อาจารย์ประจำหลักสูตร ชื่อหลักสูตรพิมพ์ผิด มีดาวข้างหน้า ไม่ทราบว่า ดาว คืออะไร

๓) หน้า ๓ วาระ ๓.๒ แก้ไขมติที่ประชุม เป็น ไม่เห็นชอบ เนื่องจากคุณสมบัติ อาจารย์ ดร.ดาวประกาย ระโส มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดอาจารย์ผู้สอน พ.ศ. ๒๕๕๗ และองค์ประกอบที่ ๑ ข้อ ๔ คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนของเกณฑ์ มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

รายงานการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

๓.๑ พิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๑
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรณี อาจารย์ ดร.ดาวประกาย ระโส

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวในที่ประชุมว่า เรื่องการเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน กรณี อาจารย์ ดร.ดาวประกาย ระโส ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ ถึงแม้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ หากพิจารณาถึงเกณฑ์การประกันคุณภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีผลบังคับใช้นั้น ระบุว่า อาจารย์ผู้สอนต้องมีผลงานวิจัย อย่างน้อย ๑ ชิ้น ดังนั้นอาจารย์ ดร.ดาวประกาย ระโส จะไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มณีโชติ กล่าวว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดอาจารย์ผู้สอน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๕ ระบุว่า ให้เป็นหน้าที่ของคณบดีที่จะต้อง ดูแล กำกับ และควบคุม การจัดอาจารย์ผู้สอนภายนอกมาสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ ๖ ระบุว่า ให้ประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชา หรือประธานกลุ่มวิชา จัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาหรือในกลุ่มวิชา เพื่อเสนอแนะการจัดอาจารย์ผู้สอนตามหลักเกณฑ์เสนอต่อคณบดีพิจารณาในคณะกรรมการประจำคณะ และ คณบดีเสนอต่อสภาวิชาการ หากพิจารณาตามข้อความนี้ จะไม่นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการอำนวยการ บัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ เนื่องจากข้อบังคับมิได้ระบุไว้ ดังนั้นในการพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการ

บัณฑิตวิทยาลัยจึงเป็นเพียงการให้ข้อมูลให้สภาวิชาการหรืออธิการบดีใช้ประกอบการพิจารณา ประเด็นที่พึงระวังคือ หากมีสาขาอื่นใดที่ดำเนินการไปแล้ว แล้วมีผลย้อนหลังให้ดำเนินการได้ ก็จะเป็นการเลือกปฏิบัติ

หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า กรณีอาจารย์ ดร.ดาวประกาย ระโส สอนในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๐ เปิดภาคเรียนเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ หลักสูตรดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน จึงทำให้ต้องนำเข้าพิจารณาใหม่ตั้งแต่คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ และคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย จึงทำให้เกิดความล่าช้า

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี มณีโชติ กล่าวว่า หากคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอาจารย์ผู้สอนแล้วมติที่ประชุมเห็นชอบอย่างไร คณบดีต้องเป็นผู้เสนอรายนามอาจารย์พิเศษต่อสภาวิชาการโดยตรง ตามข้อ ๖ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดอาจารย์พิเศษและการจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณบดีอาจให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ช่วยพิจารณาทบทวนคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนเพื่อประกอบการพิจารณาของสภาวิชาการได้แต่ไม่ได้ถือเป็นข้อกฎหมาย เนื่องจากอำนาจการตัดสินใจอยู่กับคณบดีเสนอต่ออธิการบดี โดยอธิการบดีจะเห็นชอบหลังจากมติสภาวิชาการ

อธิการบดี กล่าวว่า การจัดอาจารย์ผู้สอนจะดำเนินการจากหลักสูตรส่งข้อมูลให้คณะคณะนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจำคณะ ส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย และรวบรวมส่งให้สภาวิชาการพิจารณา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี มณีโชติ กล่าวว่า กรณีการจัดอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ให้คณะส่งข้อมูลให้บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยกลับกรองข้อมูลและเสนอข้อมูลย้อนกลับให้คณบดีคณะต้นสังกัดเสนอสภาวิชาการต่อไป มิใช่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้เสนอให้สภาวิชาการโดยตรง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ลักษณะการสอนมิได้ให้แบ่งสอนคนละครึ่งภาคการศึกษา แต่ให้อาจารย์ผู้สอนทั้ง ๒ คน ประทับสอนด้วยกันตลอดทั้งภาคการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ประจำเรียนรู้จากอาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษจึงต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ดีกว่า ในส่วนของบทเฉพาะกาลของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น เป็นบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรใดใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถใช้ได้ ๓ ปี หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นสิ่งที่สมควรนำมาบังคับใช้ไม่จำเป็นต้องรอให้ครบอายุของหลักสูตร ก็สามารถประกาศให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนได้

รองอธิการบดีวิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแจ้งให้ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมทั้งปฏิทินการดำเนินการหลักสูตร โดยมีต้องรอให้หลักสูตรหมดอายุ

มติที่ประชุม กรณีอาจารย์ ดร.ดาวประกาย ระโส ยังไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาจากสภาวิชาการ จึงไม่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์พิเศษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดอาจารย์ผู้สอน พ.ศ. ๒๕๕๗ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนั้น ในรายวิชานี้จึงมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ เป็นผู้สอนเพียงคนเดียว เนื้อหาที่อาจารย์ ดร.ประกายดาว ระโส ได้สอนไว้ ถ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ ร่วมสอนอยู่ด้วยก็ไม่เป็นปัญหาหากอาจารย์ ดร.ประกายดาว ระโส สอนเพียงลำพังผู้เดียว ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ ช่วยหาวิธีจัดการเรียนการสอนเสริม ดำเนินการสอบ พร้อมทั้งรายงานผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว และมอบบัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการ ดังนี้ ๑) จัดทำปฏิทินการจัดอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้หลักสูตรทราบข้อมูลและระยะเวลา

ในการจัดอาจารย์ผู้สอน ๒) แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา และให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

๓.๒ ปฏิทินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ปฏิทินการจัดอาจารย์ผู้สอน จากข้อมูลการประชุมในครั้งนี้นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยต้องนำไปปรับแก้ไขใหม่อีกครั้ง โดยให้คณะต้นสังกัดเป็นผู้เสนอรายนามอาจารย์ผู้สอนต่อสภาวิชาการ หลังจากที่ผ่านมาการกลั่นกรองจากคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวต์ มณีโชติ กล่าวว่า ขอให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบอาจารย์พิเศษว่ามีรายชื่ออยู่ในรายละเอียดหลักสูตร มคอ.๒ หรือไม่ หากไม่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร มคอ.๒ จะมีแนวทางในการปฏิบัติให้กับหลักสูตรอย่างไร

มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัยปรับแก้ไขปฏิทินการจัดอาจารย์ผู้สอน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอขยายระยะเวลาการศึกษา จำนวน ๕ คน

หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา อยู่ระหว่างจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ และรอหลักฐานตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

มติที่ประชุม อนุมัติการขอขยายระยะเวลาการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๕ คน คือ

๑) นางพรทิภา วงศรี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอย้ายระยะเวลาการศึกษา ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

๒) นางสาววรรณ ยังให้ผล นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอย้ายระยะเวลาการศึกษา ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

๓) นางสาววราภรณ์ จันทร์ศรี นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ขยายระยะเวลาการศึกษากรณีพิเศษ ครั้งที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

๔) นางสาวเพ็ญภา หัสรงค์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ขยายระยะเวลาการศึกษากรณีพิเศษ ครั้งที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

๕) นายเฉลิมเกียรติ จอมแก้ว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ขยายระยะเวลาการศึกษากรณีพิเศษ ครั้งที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

๕.๒ ขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มีจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ หลักสูตรละ ๑ คน หลักสูตรให้ข้อมูลว่า จะขอจัดการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ และรายวิชาในหลักสูตรเป็นวิชาที่ไม่ต้องเรียนต่อเนื่องกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี มณีโชติ กล่าวว่า หลักสูตรไม่ควรให้ข้อมูลด้วยวาจา ต้องนำแผนการเรียนมาตรวจสอบในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) และใน มคอ.๓ ระบุไว้หรือไม่ว่า จะเรียนวิชานี้ได้ ต้องเรียนวิชาอื่นมาก่อนหรือไม่ หากหลักสูตรมีหลักฐานมาแสดงว่ารายวิชาแยกกัน ไม่ต้องเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งก่อนทุกรายวิชาสามารถเรียนภาคเรียนไหนก็ได้ การจัดการเรียนการสอนรวมกันสามารถกระทำได้โดยจำนวนผู้เรียนในปีการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ นั้น เมื่อจำนวนไม่เกินที่ระบุไว้ใน มคอ. ๒ การจัดการศึกษาแบบทวีภาคสามารถรับนักศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ได้ และรายวิชาต้องไม่เป็นวิชาที่ต้องเรียนต่อเนื่องกัน หากจะมีการปรับรายวิชาจะต้องขออนุมัติขอปรับรายวิชาเป็นรายกรณี

อาจารย์ ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน์ กล่าวว่า บางหลักสูตรจะปิดหลักสูตร ทำให้เหลือนักศึกษา ๑ คนที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจะส่งผลต่อการบริหารจัดการ

อธิการบดี กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนต้องจัดรายวิชาตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ถึงรายวิชาจะไม่ต่อเนื่องกัน ก็ต้องพิจารณาจัดรายวิชาโดยคำนึงถึงว่ารายวิชาใดควรจะเรียนก่อนตามลำดับ

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติให้จัดการเรียนการสอน เนื่องจากมีผู้สมัครเรียน ๑ คน และในกรณีหลักสูตรมีการปรับปรุงใหม่มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชา หลักสูตรปรับปรุงใหม่หากรายวิชาไม่ตรงกับหลักสูตรเก่า จะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนร่วมกันได้ ให้หลักสูตรแนบแผนการเรียน ขออนุมัติขอปรับแผนการเรียนเป็นรายกรณี และมอบบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งแนวปฏิบัตินี้ให้หลักสูตรทราบ

๕.๓ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัยจัดทำตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กับปีพ.ศ. ๒๕๖๒ และตรวจสอบเกณฑ์ตัวชี้วัดสอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยปรับหรือไม่ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัด นำเข้าพิจารณาอีกครั้งในคราวประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ นัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยครั้งถัดไป

มติประชุม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

- ๑) ขั้นตอนรายละเอียด กรณี อาจารย์ ดร.ดาวประกาย ระโส
 - ๒) ปฏิทินการขออนุมัติจัดอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา
 - ๓) ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ และพ.ศ. ๒๕๕๘
 - ๔) การแก้ไข สมอ.๐๘ สำหรับอาจารย์พิเศษ
 - ๕) จัดทำแนวปฏิบัติการจัดอาจารย์ผู้สอน โดยให้เพิ่มกรณีระดับบัณฑิตศึกษา
ให้เสนอเพื่อพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยก่อนให้คณบดีต้นสังกัดเสนอ
สภาวิชาการต่อไป ส่งแนวปฏิบัติการจัดอาจารย์ผู้สอนดังกล่าวเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยตามลำดับ
- ๖) (ร่าง) รายงานต่างๆ ให้จัดทำสรุปในแต่ละประเด็น

ปิดการประชุม ๑๕.๐๕ น.



นางพรพรรณ ดอนพนัส
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม